

**ขอบเขตวิชา การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา
เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร**

ประเภทสายงาน/วิชาที่สอบ	เรื่องที่สอบ	หลักฐานที่ใช้
<p>ทุกประเภทสายงานจะต้องสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิชาภาษาไทย - วิชาภาษาอังกฤษ - วิชาการศาสนาและศีลธรรม - วิชาความรู้รอบตัว - ทดสอบร่างกาย <p>- สอบสัมภาษณ์</p> <p>ประเภทสายงานทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิชาทหาร <p>ประเภทสายงานสี่สี</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิชากฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 	<ul style="list-style-type: none"> - ขอบเขตพื้นฐานความรู้มัธยมตอนปลาย - ขอบเขตพื้นฐานความรู้มัธยมตอนปลาย - ขอบเขตตามที่กำหนดในหลักสูตรนายสิบอาวุโส - ขอบเขตสถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ - ดันพื้น, ลูกนั่ง, วิ่ง ๒ กม. - ลักษณะท่าทาง, การแต่งกาย ฯลฯ - ขอบเขตตามที่กำหนดในหลักสูตร การอบรมนายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ทบ. ปี ๖๒ - นิยามศัพท์ใน พ.ร.บ.รับราชการทหาร - วิธีนับอายุ - การรับบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจำการ - การลงบัญชีทหารกองเกิน - การเรียกคนเข้ากองประจำการ - การตรวจเลือกคนเข้ากองประจำการ - การปลด - การกำหนดโทษ - การยกเว้น ผ่อนผัน - การเรียกพลและการระดมพล 	<ul style="list-style-type: none"> - ตามหลักเกณฑ์ ทบ.กำหนดโดยถือหน่วยที่บรรจุเป็นหลัก (หน่วยปกติ ๕๐% , หน่วยกำลังรบและ หน่วยสนับสนุนการรบ ๕๕% , หน่วยที่มีค่าตอบแทน ๗๐%) - พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม - กฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ.รับราชการทหาร ฯ ทุกฉบับ - บันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหม กับ กระทรวงมหาดไทย ในระเบียบอันเกี่ยวกับ พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

สายงาน/วิชาที่สอบ	เรื่องที่สอบ	หลักฐานที่ใช้
<p>วิชาการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสวัสดิ</p> <p>ประเภทสายงานการเงิน</p> <p>- วิชาเฉพาะในสายงานการเงิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดภูมิลาเนาทหาร - การรับลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอ - การเรียกและการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ - การยกเว้นและการผ่อนผัน - ทะเบียนกองประจำการ - การปลดจำหน่าย, ย้ายภูมิลาเนาทหาร - การบันทึกแก้ไข เปลี่ยนแปลงทะเบียนบัญชีบางอย่าง - การควบคุมทหารกองเกินและทหาร-กองหนุน การลา และขาดหนีราชการ - ประมวลวินัยทหารว่าด้วยการเงิน - สิทธิเกี่ยวกับเงินเดือน และค่าเช่าบ้าน - เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อบังคับ กท.ว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ.๒๕๑๕ - ประกาศของคณะปฏิวัติและพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.รับราชการทหารฯ - พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และแก้ไขเพิ่มเติม - กฎกระทรวง ออกตามความใน พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ทุกฉบับ - ในระเบียบอันเกี่ยวกับ พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ - คำสั่ง ทบ.ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.ค.๒๘ เรื่องให้ใช้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสวัสดิ พ.ศ.๒๕๒๘ - คำสั่ง ทบ.ที่ ๒๘/๒๕๑๗ ลง ๒๔ ม.ค.๑๗ เรื่องการดำเนินการ – เรียกและการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ - ประมวลวินัยทหาร ภาคที่ ๒ บทที่ ๑ - พ.ร.ฎ.การจ่ายเงินเดือนเงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติม - พ.ร.ฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๓๒ และแก้ไขเพิ่มเติม

สายงาน/วิชาที่สอบ	เรื่องที่สอบ	หลักฐานที่ใช้
<p>- วิชาพื้นฐานทางการเงินและการบัญชี</p>	<p>- ระบบบัญชีสำหรับเกณฑ์คงค้าง</p> <p>- ขอบเขตพื้นฐานความรู้ระดับปริญญาตรี</p>	<p>- พ.ร.ฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- คู่มือแนวทางการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างของหน่วยในกองทัพบก ตามผังบัญชีมาตรฐาน VERSION ๒๗.๔ และ VERSION ๒๘ และแก้ไขเพิ่มเติม</p>
<p><u>ประเภทสายงานการทหารสารวัตร</u></p>	<p>- วิชากฎหมายที่มีโทษทางอาญา</p> <p>- วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความ</p> <p>- วิชากฎหมายทหาร</p> <p>- วิชาแบบธรรมเนียมทหาร</p> <p>- วิชาการสืบสวนสอบสวน</p>	<p>- ตามประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายอาญาทหาร</p> <p>- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ พ.ร.บ. ธรรมนูญศาลทหาร</p> <p>- ตามกฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหารวินัยทหาร กฎอัยการศึก การจัด กท.</p> <p>- ตามข้อบังคับ กท.ว่าด้วย ทหารสารวัตรและการจัดการทางคดี</p> <p>- เกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน คดีอาญา และการสืบสวนข้อเท็จจริง</p>